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Afstaða undirritaðs er sú að þetta sé eðlilegt lagabreyting í Ijósi þess að um er að ræða félög í 
ófjárhagslegum tilgangi sem starfa í þágu einstaklinga í samfélagslegum tilgangi. Bæði þeirra sem 
tilheyra félögunum og margra fleiri. Er þetta eðlilegt með hliðsjón af þeim reglum sem nú gilda um 
íbúðarhúsnæði. Nauðsynlegt er að lífsskoðunarfélög njóti jafnræðis gagnvart þjóðkirkjunni. Ekki er 
dregið í efa að ákvæði stjórnarskrár fela ríkinu að styðja þjóðkirkjuna og vernda. Það gildir bæði um 
fjárhagsleg og menningarleg efni. Það má vel gera og gæta í leiðinni jafnræðis gagnvart 
lífskoðunarfélögum.
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